



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 4 2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa xong cũng có nghĩa là thời điểm kết thúc năm học đang đến rất gần. Các em học sinh đang hoàn thành những chương học cuối cùng và cùng ôn tập để chuẩn bị cho Kỳ thi Học kỳ 2, trong khi đó, những học sinh Trung học Phổ thông đã hoàn thành một số bài thi Cambridge. Đây là khoảng thời gian khá bận rộn trong năm.

Như quý phụ huynh đã biết, thời gian gần đây số ca mắc Covid tại TP.HCM có xu hướng gia tăng. Chúng tôi vẫn tiếp tục tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe để giảm tiếp xúc và giảm khả năng lây lan trong khuôn viên trường. Các bước này bao gồm:

- Đeo khẩu trang khi đến hoặc rời khỏi khuôn viên trường
- Yêu cầu đeo khẩu trang với bất kỳ ai có các triệu chứng bệnh
- Khuyến nghị đeo khẩu trang trong lớp hoặc khi tập trung đông người
- Khuyến khích nhân viên đeo khẩu trang
- Sử dụng chất sát khuẩn tay trước & sau khi tiếp xúc với các vật dụng dùng chung
- Thường xuyên khử trùng các bề mặt và không gian chung

Những học sinh cảm thấy không khỏe nên nghỉ học ở nhà. Nếu các học sinh có các triệu chứng vừa phải hoặc nặng, các em nên được xét nghiệm tại bệnh viện hoặc phòng khám. Trong trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính, quý phụ huynh vui lòng thông báo cho nhà trường.

Sức khỏe và an toàn của học sinh là ưu tiên quan trọng nhất của chúng tôi. Nếu quý phụ huynh có thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với giáo viên của các con hoặc văn phòng nhà trường.

**Trân trọng,
Robert Madden – Hiệu trưởng**





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 4 2023

Các em học sinh thân mến,

Những chùm hoa đỏ thắm đang e ấp và dần dần nở rộ trên các cành phượng trong sân trường và trên khắp nẻo đường gần xa của đất nước như nhắc nhở: Phượng nở, báo hiệu: Hè về!

Năm học 2022-2023 là năm học đánh dấu sự phấn khởi khi tất cả thầy cô cùng các bạn học sinh được đến trường hàng ngày để vui vẻ làm việc và chia sẻ học tập. Trước khi đón hè về, học sinh các lớp sẽ có kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ II để đánh giá quá trình một năm học tập của các em. Tiếp đến, các lớp sẽ có những buổi tập văn nghệ để chào mừng buổi Concert cuối năm học.

Các em học sinh thân mến,

Hơn bao giờ hết, tất cả các bậc cha mẹ và thầy cô đều mong muốn các em sẽ đạt được kết quả tốt nhất sau một năm miệt mài học tập. Vì vậy, các em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, biết phòng bệnh COVID-19 (*luôn thực hiện 2K: đeo khẩu trang – khử khuẩn*) trong mùa nắng nóng để không ảnh hưởng đến kỳ thi kiểm tra học kỳ II và buổi Concert cuối năm của nhà trường

Mùa hạ sắp về! Năm học 2022-2023 sắp kết thúc.

Việc ôn tập và rèn luyện kiến thức chắc hẳn sẽ vất vả đối với các em. Cô mong các em sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi cuối học kỳ hai vào những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 của năm học 2022-2023 này nhé.

Phùng Thị Tuyết Minh – Phụ trách cấp cao Chương trình Việt Nam



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Xin chúc mừng tất cả học sinh nhận chứng chỉ Dyned cho Học phần 3! Chúng ta đã có một học phần rất thành công, với số lượng chứng chỉ đạt được nhiều hơn Học phần 2. Xin cảm ơn phụ huynh và người giám hộ vì sự hỗ trợ liên tục của quý vị tại gia đình. Trong học phần 4, hãy tiếp tục khuyến khích học sinh làm bài tập Dyned từ 20-30 phút, 5 lần mỗi tuần.

Ryan Dalton – Phụ trách chương trình DynEd



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 4 2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Lịch thi đấu thể thao của chúng tôi đang gần đến hồi kết cũng là lúc chúng ta tiến gần hơn đến các kỳ thi học kỳ. Các đội nhóm thể thao của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc trong học phần trước và bước sang học phần này, với một loạt kết quả tuyệt vời ở các môn Cầu lông, Bóng rổ và Bóng chuyền, chúng ta có một số giải đấu tranh chức vô địch ở cuối mùa giải, và chúng tôi chúc tất cả các thành viên trong đội thể thao gặp nhiều may mắn.

Buổi hòa nhạc cuối năm cũng đang đến rất nhanh và các học sinh đã bắt đầu luyện tập nghiêm túc. Tôi đã rất may mắn được xem hầu hết các buổi tập luyện của các lớp và tất cả đều rất thú vị! Thông tin thêm về Buổi hòa nhạc, vé, thời gian và ngày tháng cụ thể sẽ được gửi đến tất cả phụ huynh trong thời gian tới.

Donovan Neethling – Phó Hiệu Trường



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Ở Khối Mẫu giáo, các học sinh đã dành phần lớn thời gian trong tháng 4 để khám phá không gian và hệ mặt trời, khám phá các hành tinh, ngôi sao và chòm sao, tên lửa và phi hành gia. Việc lắng nghe những câu chuyện hàng ngày về vũ trụ của chúng ta đã giúp khơi dậy sự tò mò về chủ đề này ở nhiều học sinh.

Chúng ta đã tổ chức Tuần lễ Sách và đây là một số mẹo để khiến các con thích đọc sách. Đọc sách là kỹ năng cần thiết để thành công trọn đời, phát triển vốn từ vựng, tăng khả năng chú ý và thúc đẩy các kỹ năng phân tích mạnh mẽ hơn. Đọc sách với con ở nhà là điều tuyệt vời để dành thời gian cho nhau. Anh chị lớn trong nhà cũng có thể làm điều này. Cần biến việc đọc thành một phần lịch trình trước khi ngủ của con. Thói quen này giúp học sinh với trẻ học cách liên kết việc đọc sách để thư giãn và phát triển động lực để đọc.

Cho các con thấy rằng có thể đọc ở khắp mọi nơi – thực hành đọc thực đơn, biển báo đường và biển hiệu cửa hàng, hoặc nhãn thực phẩm trong siêu thị bằng cách phát âm các chữ cái đơn giản hoặc đánh vần chúng. Làm gương và đọc trước mặt con, khi quan sát ba mẹ đọc, các con sẽ thấy rằng việc đọc là điều quan trọng.

Barbara Borbely – Phụ trách Học vụ (Khối Mẫu giáo)



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 4 2023

Gửi Bạn đọc,

Thật khó để tin rằng chúng ta đã đang trong Học phần 4!

Chúng tôi rất vui mừng khi Hội chợ Sách đã đem đến những cuốn sách tuyệt vời và các hoạt động liên quan đến đọc sách. Đọc to cho trẻ nghe là một trong những hoạt động quan trọng nhất để phát triển kỹ năng đọc hiểu. Khi đọc to cho các con nghe, hãy khuyến khích con hỏi và trả lời các câu hỏi về những gì con đã nghe và kể lại câu chuyện theo cách của mình. Điều này sẽ giúp các em hiểu sâu hơn về các câu chuyện và tạo mối liên hệ giữa những cuốn sách mà em đã đọc và trải nghiệm cá nhân của mình.

Hiện tại chúng ta sắp kết thúc năm học, giáo viên sẽ hoàn thành giảng dạy các môn học và bắt đầu cho học sinh chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Để biết thêm thông tin về những gì sẽ được đề cập trong các kỳ thi hoặc các mẹo về cách học, vui lòng liên hệ với giáo viên của các con.

Mặc dù chúng ta sắp kết thúc năm học, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải học và trải nghiệm ở trường trước kỳ nghỉ hè. Chúng tôi mong muốn các em hoàn thành năm học với thật nhiều thành tích cao.

Antinena Amon – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học)



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học phần 4 đã bắt đầu đầy phấn khởi với nhiều sự kiện sắp diễn ra. Khi chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, các em nên nhớ tầm quan trọng của việc ôn tập và có kỹ năng học tập tốt. Học sinh được khuyến khích lập một kế hoạch học tập rõ ràng và khả thi. Điều này sẽ giúp các em học sinh có đủ thời gian để ôn lại nội dung và những kỹ năng đã học trong năm nay, chú ý hơn đến những phần mà các em gặp khó khăn và hỏi lại giáo viên trước kỳ thi. Tất nhiên, điều quan trọng là phải tuân thủ lịch trình học tập hoặc điều chỉnh khi cần thiết. Học sinh cũng có thể khám phá các kỹ thuật học tập khác nhau để tìm ra những phương pháp học tập phù hợp với mình.

Các em cũng có thể cần thêm động lực và sự khuyến khích trong vài tuần trước kỳ thi và giáo viên chắc chắn sẽ hỗ trợ khi cần thiết. Cuối cùng, nghỉ giải lao trong lúc ôn tập là khoảng thời gian giá trị để giúp các em tập trung và chúng tôi hy vọng rằng các sự kiện thú vị trong Học phần 4 sẽ giúp học sinh thư giãn một cách hiệu quả.

Elri Nieuwenhuis – Phụ trách học vụ (Khối Trung học)



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

Tháng 4 2023

ỨNG DỤNG MY KINDERWORLD

Nhà trường xin thông báo đến Quý Phụ huynh rằng từ Học phần 4, Năm học 2022 – 2023 trở đi, tất cả các thư, email, thông tin và yêu cầu liên tới các nội dung dưới đây sẽ được Nhà trường thông báo và tiếp nhận duy nhất qua Ứng dụng My KinderWorld:

- Các sự kiện của trường
- Các thông báo/ tin nhắn từ Nhà trường và giáo viên phụ trách lớp
- Thông báo điểm danh hàng ngày
- Thực đơn mỗi học phần
- Hình ảnh hoạt động
- Thông tin xin phép vắng học
- Thông tin xin về sớm
- Đăng ký thay đổi thông tin

Chúng tôi sẽ dừng việc thông báo và tiếp nhận các nội dung nêu trên với Quý Phụ huynh qua thư hoặc email.

Quý Phụ huynh vui lòng cài đặt và sử dụng Ứng dụng My KinderWorld để được cập nhật thông tin, tin tức mới nhất từ Nhà trường; gửi và được tiếp nhận các yêu cầu chính xác, nhanh chóng.

Phụ huynh có thể tải Ứng dụng “My KinderWorld” trên App Store (truy cập [Tại đây](#)) và Google Play (truy cập [Tại đây](#)). Hoặc có thể quét mã QR bên dưới để cài đặt nhanh:

1. App Store



2. Google Play



Nếu quý phụ huynh cần bất kỳ hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ với Văn phòng Trường